



ฉบับที่ 6/2556

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนเมษายน 2556

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2556 ขยายตัวจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออก และการท่องเที่ยว ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่อง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ อัตราเงินเฟ้อยังชะลอตัว อัตราการว่างงานต่ำ เงินฝักชะลอลง ส่วนสินเชื่อขยายตัวสูงมาก

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคอุปสงค์ ขยายตัวในเกณฑ์ดี โดย**ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน**ขยายตัวร้อยละ 6.7 ตามการใช้จ่ายในทางสรรพสินค้าจากความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ประกอบกับการใช้จ่ายในด้านรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายและการทยอยส่งมอบรถยนต์ตามคำสั่งซื้อค้างจอย **ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน**ขยายตัวร้อยละ 7.4 ตามภาวะอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง โดยพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และรายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดิน ขยายตัวดี นอกจากนี้ ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำหรับมูลค่าเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในเดือนนี้ มีจำนวน 621.5 ล้านบาท เพื่อผลิตสินค้าในหมวดเกษตรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทางด้าน**การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด**มีจำนวน 18,826.2 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 37.9 ทั้งรายจ่ายประจำซึ่งขยายตัวตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนท้องถิ่น และรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นตามโครงการก่อสร้างต่อเนื่องจากปีก่อน

การส่งออกมีมูลค่า 349.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 18.1 จากการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านด่านชายแดน รวมทั้งการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านด่านศุลกากร ส่วน**การนำเข้า**มีมูลค่า 113.4 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 12.0 ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ตามสินค้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลาง เช่น แผ่นแก้วสำหรับทำเลนส์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าเกษตรผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้น

ภาคอุปทานหดตัวต่อเนื่อง โดย**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม**หดตัวร้อยละ 20.7 เนื่องจากการผลิตข้าวสารและน้ำตาลลดลงตามปริมาณวัตถุดิบ การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปประสบปัญหาการแข่งขัน การผลิตเครื่องดื่มลดลงหลังจากเร่งผลิตในช่วงก่อนหน้า ทางด้านการผลิตเลนส์กล้องถ่ายภาพและส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หดตัวเนื่องจากความต้องการของตลาดลดลง ส่วนการผลิตวัสดุก่อสร้างยังขยายตัวดีตามภาวะก่อสร้าง ทางด้าน**การผลิตสินค้าเกษตร**ลดลงร้อยละ 4.9 ตามผลผลิตข้าวนาปรังเป็นสำคัญ เพราะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้**รายได้เกษตรกร**หดตัวร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ตาม **ราคาสินค้าเกษตร**สูงขึ้นเล็กน้อยตามราคามันสำปะหลังและสินค้าปศุสัตว์ เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น ด้าน**การท่องเที่ยว**ขยายตัวดี จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจูงใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนยังนิยมมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวเหลือร้อยละ 2.20 ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ อัตราการว่างงานเดือนมีนาคม 2556 ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.5 ขณะที่จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนเมษายน 2556 ขยายตัวดีต่อเนื่อง

ภาคการเงินขยายตัว โดยเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 มียอดคงค้าง 512,975 ล้านบาท ขยายตัวสูงมากถึงร้อยละ 23.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการโอนยอดสินเชื่อจากสำนักงานใหญ่มาบันทึกบัญชีที่สาขาในภาคเหนือ หากไม่รวมส่วนที่โอนมาสินเชื่อจะขยายตัวร้อยละ 20.1 สินเชื่อทุกประเภทขยายตัวดีโดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เงินฝากมียอดคงค้าง 559,213 ล้านบาท แม้ชะลอตัวเหลือร้อยละ 16.7 แต่ขยายตัวในเกณฑ์ดีจากการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และเงินฝากของหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

4 มิถุนายน 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม : ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ

โทร. 0 5393 1162

e-mail : Thaveesc@bot.or.th